

การดำเนินชีวิตในเกาหลีใต้

- ▶ เครื่องแต่งกาย ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง เพื่อเตรียมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม โดยเฉพาะในฤดูหนาว ซึ่งอากาศหนาวกว่าไทยมาก นอกจากนั้น อาจเตรียมครีมทาผิวป้องกันผิวแตก
- ▶ โปรดระวังเอกสารการเดินทางเป็นพิเศษขงไปท่องเที่ยว บริเวณที่มีคนพลุกพล่าน ควรพกเอกสารการเดินทางในที่ที่ปลอดภัยและถ่ายสำเนาแยกเก็บไว้ต่างหากอีกชุด 1 ชุด
- ▶ ชาวเกาหลีใต้ส่วนมากไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นได้ ในการใช้รถแท็กซี่ ควรเตรียมแผนที่ นามบัตร ข้อมูลที่หมายปลายทางให้พร้อม

ข้อพึงระวัง

- ▶ ผู้ที่ไม่ได้รับวีซ่าไปทำงานจะไม่สามารถทำงานในเกาหลีใต้ได้ หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษจำคุก หรือปรับ และจะถูกบันทึกชื่อในบัญชีบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าเกาหลีใต้
- ▶ กรณีที่บุคคลที่ท่านไม่รู้จักขอให้แสดงตนกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ว่าต้องเดินทางมาด้วยกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจขอให้ท่านเซ็นชื่อรับรองว่าจะเดินทางออกจากเกาหลีใต้พร้อมกัน ขอให้ท่านพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจากหากบุคคลดังกล่าวไม่ได้เดินทางออกจากเกาหลีใต้ตามกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านจะต้องรับผิดชอบ โดยอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของเกาหลีใต้ซึ่งมีโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำคุกทั้งปรับ



สาระน่ารู้ก่อนเดินทาง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล (Royal Thai Embassy)

653-7, Hannam-dong, Yongsan-ku Seoul
โทรศัพท์ (822) 795-3098, 795-0095, 795-3253
โทรสาร (822) 798-3448
E-mail : rteseoul@komet.net, thaisel@mfa.go.th

หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศเกาหลีใต้
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งข้อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เพื่อประโยชน์
ในการติดต่อ หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
โทรศัพท์ 0 2575 1046-51 โทรสาร 0 2575 1052

สาธารณรัฐ
เกาหลี

ข้อมูลทั่วไป

สาธารณรัฐเกาหลี ได้รับสมญานามว่า "ดินแดนแห่งความสงบยามเช้า" ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงชนบทรอบล้อมที่ลึบทอดมายาวนานถึง 5,000 ปี

ที่ตั้ง สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี มีพรมแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) และตั้งอยู่ใกล้กับประเทศจีน ญี่ปุ่น และรัสเซีย

พื้นที่ภูมิประเทศ 99,392 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 45 ของพื้นที่คาบสมุทรเกาหลี โดยมีพื้นที่ร้อยละ 70 เป็นภูเขา

ประชากร 48,846,823 คน (ณ เดือนกรกฎาคม 2549) ประชากรร้อยละ 47 อาศัยในเมืองใหญ่ 6 เมือง ได้แก่ กรุงโซล ปูซาน แทกู แทจอน กวางจู และอินชอน

ภาษาราชการ เกาหลีมีภาษาและตัวอักษรของตนเอง เรียกว่า "ฮันกึล"

ศาสนา ชาวเกาหลีใต้ มีอิสระในการนับถือศาสนา โดยมีประชากรที่นับถือศาสนา ร้อยละ 54 ของประชากรทั้งหมด ประกอบด้วย ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 46 โปรเตสแตนต์ ร้อยละ 38 และคาทอลิก ร้อยละ 13 นอกจากนี้ สัทธังจ็องยังมีอิทธิพลต่อชนบทรอบล้อมประเพณี และความคิดในสังคมเกาหลี

เมืองหลวง กรุงโซล (Seoul) มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน
ภูมิอากาศ มี 4 ฤดูคือ ฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค.-พ.ค.) ฤดูร้อน (มิ.ย.-ส.ค.) ฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย.-พ.ย.) และฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) ทั้งนี้ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนกรกฎาคม จะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในฤดูหนาว - 5 องศาเซลเซียส และ 33 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อน

สกุลเงิน วอน (Won) อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 930 วอน ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ณ เดือนเมษายน 2550)



การคมนาคมขนส่ง

เกาหลีใต้มีระบบการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ทันสมัย การเดินทางส่วนใหญ่ของชาวเกาหลีในเมืองใหญ่ใช้รถไฟ โดยมีทั้งระบบรถไฟบนพื้นดินและใต้ดินซึ่งเชื่อมโยงกันอย่างทั่วถึง และมีรถไฟความเร็วสูงวิ่งระหว่างจังหวัด

การเข้าเมือง

- ▶ ประเทศไทยและเกาหลีใต้มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า โดยพำนักอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ ความตกลงดังกล่าวไม่รวมถึงผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปทำงาน
- ▶ ผู้ที่จะเดินทางไปเกาหลีใต้จะต้องถือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน เมื่อผ่านวิธีการเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ อาจสัมภาษณ์ผู้เดินทางถึงวัตถุประสงค์ การเดินทาง บุคคลอ้างอิง สถานที่พัก สถานที่ที่ต้องการไปเยี่ยมชม หรือขอเอกสารประจำตัวอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนั้น หากผู้เดินทางได้ศึกษาข้อมูลการเดินทาง และเตรียมเอกสารสำหรับแสดงกับเจ้าหน้าที่เกาหลีกรณีที่ถูกสอบถาม อาทิ หลักการการสำรองที่พัก หนังสือเชิญจากหน่วยงาน/บริษัท/ชาวเกาหลี ก็จะเป็นช่วยให้การเดินทางเข้าเกาหลีใต้เป็นไปด้วยความราบรื่น นอกจากนี้ ผู้เดินทางควรมีเงินสดตัวเพียงพอที่จะใช้ตลอดช่วงเวลาอยู่ในเกาหลีใต้ด้วย

การทำงานในเกาหลีใต้

รัฐบาลไทยและเกาหลีใต้ได้ทำข้อตกลงการจัดส่งแรงงานไทยมาทำงานในเกาหลี โดยผู้ประสงค์จะเดินทางมาทำงานในเกาหลีใต้จะต้องไปติดต่อขอสมัครงานผ่านกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยไม่เสียค่าบริการ อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งที่มีความต้องการแรงงานต่างชาติมักเป็นงานหนัก เสี่ยงอันตราย และสกปรก รวมทั้งกิจการที่รับแรงงานต่างชาติมักเป็นกิจการขนาดเล็ก ผู้ที่จะมาทำงานจึงควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ ทั้งนี้ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

อย่าหลงเชื่อผู้ชักชวนไปทำงานในเกาหลีใต้โดยไม่ถูกต้อง โดยอ้างว่าสามารถพาเข้าเกาหลีใต้ได้ เนื่องจากท่านอาจประสบปัญหาต่างๆ มากมาย และสร้างความเดือดร้อนให้ญาติพี่น้องในภายหลัง หากมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำงานในเกาหลีใต้ติดต่อ

*ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
683-133, 3rd Floor, Seoul Design Works Building,
Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul 140-892
โทรศัพท์ (822) 794-0323, 794-5222, 794-7221
โทรสาร (822) 794-7222
E-mail : korea@mol.go.th*

